



ประกาศโรงเรียนนครนายกวิทยาคม
เรื่อง เลื่อนการรับใบระเบียบแสดงผลการเรียนรู้ (ปพ.1) ใบประกาศนียบัตร (ปพ.2)
และการรายงานตัวเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตา

ตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดในกำกับ ของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2563 และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีหนังสือแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ชักซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และหนังสือแจ้งโรงเรียนนครนายกวิทยาคม แจ้งการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ความแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ได้ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี และประกาศของหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อเป็นการดูแลความปลอดภัยของผู้เกี่ยวข้อง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม จึงขอแจ้งเปลี่ยนแปลงจากกำหนดการเดิม เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นดังนี้

1. เลื่อนการรับระเบียบแสดงผลการเรียนรู้ (ปพ.1) และใบประกาศนียบัตร (ปพ.2) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 โดยเลื่อนอย่างไม่มีการกำหนด จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะกลับสู่สภาวะปกติ

2. หากมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องใช้ระเบียบแสดงผลการเรียนรู้ (ปพ.1) และใบประกาศนียบัตร (ปพ.2)ให้นำหลักฐานความจำเป็นมาแสดง โดยผู้ปกครองแจ้งประสานนัดหมายขอรับเอกสารเป็นรายบุคคล ทางหมายเลขโทรศัพท์ 037-314667 , 089-9194322 ในวันและเวลาราชการ

3. เลื่อนการรับรายงานตัวเข้าเรียนต่อ ม.4 ประเภทโควตา โดยเลื่อนออกไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง และจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

4. ผู้มาติดต่อโรงเรียนต้องสวมหน้ากากอนามัยให้เรียบร้อย โรงเรียนจัดเตรียมเครื่องวัดอุณหภูมิ และเจลล้างมือไว้ให้

ขอให้ติดตามข่าวสารจากทางโรงเรียนได้ที่เว็บไซต์ www.nakorn.ac.th และเพจประชาสัมพันธ์โรงเรียนนครนายกวิทยาคม

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

(นายพงษ์มิตร สิทธินอก)

ผู้อำนวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคม